

เยาวชนไทยแทคทีมตีวเข้มอเล็กซ์ เรนเดลล์ เตรียม สู้ศึกสุดยอดการแข่งขันประหยัดน้ำมันระดับเอเชีย

กรุงเทพมหานคร 21 มกราคม 2557 – ทีมนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าร่วมแข่งขันรายการ เซลล์ อีโค-มาราธอน เอเชีย เตรียมพร้อมตีวเข้มอเล็กซ์ เรนเดลล์ เคล็ดลับขับประหยัดน้ำมัน ในวันที่ 21-22 มกราคม 2557 เพื่อท้าทายความสามารถในการขับรถให้ได้ระยะทางไกลที่สุด โดยใช้น้ำมันเซลล์ ฟิวเซฟแก๊สโซฮอลล์ 95 น้อยที่สุด

เซลล์ อีโค-มาราธอนเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเพื่อท้าทายความสามารถของเหล่าทีมเยาวชนจากทั่วโลกในการออกแบบและคิดค้นสุดยอดรถยนต์ประหยัดพลังงาน โดยระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ นี้ กว่า 100 ทีมเยาวชน จาก 16 ประเทศ รวมทั้ง 11 ทีมเยาวชนจากประเทศไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับเอเชีย ณ สนามแข่งใจกลางกรุงมะนิลา ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน โดยทีมเยาวชนจะแข่งขับรถต้นแบบแห่งอนาคตในระยะทางไกลที่สุด โดยใช้น้ำมันน้อยที่สุด ซึ่งในการขับรถยนต์ของอเล็กซ์ เรนเดลล์ ครั้งนี้ จะแสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้น้ำมันที่ถูกต้อง และการขับอย่างประหยัดน้ำมัน เพื่อเป็นแนวทางในการใช้น้ำมันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

มร. แกรนท์ แมคเกรเกอร์ กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก บริษัทเซลล์ แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “เซลล์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ อเล็กซ์ เรนเดลล์ มาเป็นตัวแทนนักแสดงจากประเทศไทย ในการแข่งขันเซลล์ ฟิวเซฟ ทำแข่ง ขับประหยัดน้ำมัน 2014 เซลล์มุ่งมั่นที่จะแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น และช่วยสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการออกแบบและคิดค้นรถยนต์ประหยัดพลังงานในการแข่งขันเซลล์ อีโค-มาราธอน นอกจากนี้ เซลล์ยังคิดค้น เซลล์ ฟิวเซฟ น้ำมันสูตรประหยัดคุณภาพสูง และให้เคล็ดลับตีวเข้มในการประหยัดน้ำมันแก่บุคคลทั่วไปเพื่อช่วยให้การใช้พลังงานในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากที่สุด”

อเล็กซ์ เรนเดลล์ ร่วมพูดคุยก่อนการแข่งขันว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นจริงๆที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ และก็เฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อที่จะได้เรียนรู้และได้รับแรงบันดาลใจจากเหล่าทีมเยาวชนมากความสามารถของไทย ผมจะแสดงให้เห็นคนไทยได้เห็นว่า การเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนวิธีการขับรถเพื่อให้ประหยัดน้ำมันนั้น ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับ”

อเล็กซ์ เรนเดลล์ ยังจะเข้าร่วมแข่งขันกับเหล่าเซเลบริตี้จากประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ การแข่งขันเชลล์ อีโค-มาราธอน เอเชีย ซึ่งเหล่าเซเลบริตี้จะต้องแข่งขันขับรถโดยใช้ น้ำมันเชลล์ พิวเซฟ และใช้ทักษะการขับรถอย่างประหยัดน้ำมันเพื่อทดสอบว่าจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ไกลเช่นเดียวกับสุดยอดรถยนต์ประหยัดพลังงานที่ออกแบบโดยเหล่านักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันเชลล์ อีโค – มาราธอนทั่วโลก รวมทั้งเคล็ดลับดีๆเพื่อการขับขี่อย่างประหยัดน้ำมัน สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.shell.com/ecomarathon